

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO

### Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và ban hành Công văn số 1687/UBND-VP ngày 28/9/2023 chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở tham mưu giải trình của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

#### I. CỬ TRI XÃ VĨNH KHÊ KIẾN NGHỊ

**1. Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ nhà ở 40.000.000đ/nhà khó thực hiện, đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ thêm, tạo điều kiện cho bà con làm nhà ở (hiện nay còn 12 nhà chưa được đối ứng).**

##### Trả lời:

Việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở chưa đảm bảo “3 cứng” xã Vĩnh Khê thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà thì ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa theo Đề án 197/ĐA-UBND-UBMT ngày 06/10/2022 của tỉnh hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/nhà, hộ được vay vốn tín dụng để xây dựng nhà ở tối đa 40 triệu đồng/nhà (theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ), ngân sách huyện đối ứng hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà (nguồn ngân sách huyện đối ứng hỗ trợ đã được HĐND, UBND huyện thông qua, bố trí vốn cho cả giai đoạn 5 năm và năm 2023 tại Nghị quyết số 453, 454/NQ-HĐND ngày 27/9/2023, Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 12/10/2023).

Giao UBND xã chịu trách nhiệm về việc thống kê chính xác số liệu nhà ở đảm bảo đúng quy định, đối tượng được hỗ trợ.

**2. Đề nghị quan tâm cấp đất xâm cư, xâm canh cho một số hộ dân xã Vĩnh Khê đang sản xuất, sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Long và địa phận tỉnh Quảng Bình.**

##### Trả lời:

- Đối với đất các hộ dân xâm canh, xâm cư thuộc địa giới hành chính xã Vĩnh Long, UBND huyện đã phê duyệt dự án đo đạc số 963/QĐ-UBND ngày

15/5/2019 đo đạc lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân xã Vĩnh Khê hiện xâm canh, xâm cư tại xã Vĩnh Long. Ngày 27/4/2020 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 32 hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Vĩnh Khê xâm canh đất tại xã Vĩnh Long với diện tích 135.890,7 m<sup>2</sup>. Hiện các hộ đang thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với các hộ dân xã Vĩnh Khê đang sản xuất, sinh sống trên địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, UBND huyện đã hợp đồng với đơn vị tư vấn đo đạc lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 157 hộ gia đình, cá nhân (trong đó đất ở 29 hộ, đất sản xuất 128 hộ). Đã hoàn thành công tác đo đạc trình hồ sơ thẩm định tại Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tháng 7 năm 2022 để thẩm định, trình UBND huyện Lệ Thủy cấp giấy. Tuy nhiên hiện nay còn vướng mắc 12 hồ sơ ảnh hưởng thu hồi đất làm đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ nên tạm dừng để điều chỉnh lại diện tích sau thu hồi đất làm cao tốc.

**3. Tiến độ xây dựng, tu sửa Trường Mầm non Vĩnh Khê chậm làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học, đề nghị UBND huyện quan tâm.**

**Trả lời:**

Hiện tại các hạng mục Trường Mầm non (điểm Xung Phong, điểm Trung Tâm) đang khẩn trương làm thủ tục đầu tư để triển khai thi công sớm và những hạng mục đang thi công thì đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng.

**4. Ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chế biến mũ cao su làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng (mùi hôi). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, xử lý.**

**Trả lời:**

- Quan trắc chất lượng không khí xung quanh môi trường định kỳ được quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 26 vị trí, với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm). Vĩnh Linh có 2 điểm quan trắc thường xuyên tại thị trấn Hồ Xá và thị trấn Bến Quan.

- Theo các báo cáo kết quả quan trắc chất lượng không khí của Sở TN&MT hiện nay không có các thông số phản ánh mùi hôi. Do đó, UBND huyện đã có Công văn số 1232/UBND-TNMT ngày 31/7/2023 gửi Sở TN&MT về việc kiểm tra, quan trắc đánh giá môi trường, đề nghị Sở TN&MT thực hiện quan trắc đột xuất môi trường không khí có các thông số để đánh giá về mùi hôi theo phản ánh của người dân.

- UBND huyện ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành pháp luật về môi trường của một số cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2023; giao Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với Công an huyện và các phòng chuyên môn để kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến cao su thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến môi trường.

- Ngày 12/10/2023, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND đã tiến hành kiểm tra 02 nhà máy chế biến mù cao su trên địa bàn xã Vĩnh Long gồm Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Trần Dương.

**5. Chế độ hỗ trợ đào tạo theo Nghị quyết 09 của HĐND Huyện Vĩnh Linh cho cán bộ là người dân tộc thiểu số chỉ được áp dụng cho những người có Quyết định cử đi đào tạo, đề nghị mở rộng đối tượng hỗ trợ cho cán bộ cần nâng cao trình độ.**

**Trả lời:**

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030 được hướng dẫn thực hiện tại Điểm 1, Mục II, Phần B. Trong đó quy định phải có Quyết định cử đi đào tạo của Chủ tịch UBND huyện.

Để giúp CBCC là người dân tộc thiểu số thực hiện đúng quy định UBND huyện, phòng Nội vụ đã ban hành các công văn triển khai:

- Công văn số 202/NV-ĐTBD ngày 20/9/2018 về việc đề nghị UBND các xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà triển khai Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND;

- Công văn số 253/NV-ĐTBD ngày 23/10/2018 của Phòng Nội vụ về việc triển khai Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

- Công văn số 132/NV-ĐTBD ngày 26/6/2019 hướng dẫn các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà lập hồ sơ gửi về phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ra quyết định cử đi học.

- Công văn số 567/UBND-NV ngày 22/4/2020, Công văn số 49/NV-ĐTBD ngày 09/3/2022 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong đó hướng dẫn các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà trong việc xem xét, lựa chọn CBCC người dân tộc thiểu số đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cử đi đào tạo và cách thức lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo gửi về phòng Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét Quyết định.

Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà có nhiều đồng chí tham gia đào tạo đại học nhưng khi có kết quả trúng tuyển thì tham gia khoá đào tạo mà không gửi hồ sơ đề nghị về UBND huyện (*qua phòng Nội vụ*) để ra quyết định cử đi học nên đến nay chưa có cán bộ, công chức nào đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Phòng Nội vụ cũng đã đưa khó khăn này vào trong báo cáo hằng năm và đề nghị với đoàn giám sát Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2022 xem xét để hỗ trợ cho cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số.

**6. Đề nghị sớm hoàn thiện khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam cho người dân bị ảnh hưởng tại xã Vĩnh Khê và công bố giá đất tại khu tái định cư cho người dân được biết.**

**Trả lời:**

Hội đồng GPMB đang hoàn thiện thủ tục đề xây dựng khu tái định cư, dự kiến khởi công trong tháng 10/2023 và phân đấu hoàn thiện xây dựng khu tái định cư trong tháng 12 năm 2023.

Về công bố giá đất tại khu tái định cư: UBND huyện đang chờ UBND tỉnh cùng các sở ngành nghiên cứu đưa ra mức giá hợp lý để bố trí cho người dân.

**II. CỬ TRI THỊ TRẤN CỬA TÙNG KIẾN NGHỊ**

**1. Đề nghị xem xét việc hỗ trợ kinh phí cho bà con khi tiến hành điều chỉnh lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai lệch tọa độ.**

**Trả lời:**

- Việc cấp giấy CNQSD đất theo các dự án, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nói chung và thị trấn Cửa Tùng nói riêng có nhiều sai sót về: Diện tích, vị trí, kích thước, chủ sử dụng, tọa độ,... Thực hiện Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt thiết kế - kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng huyện Vĩnh Linh. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị đang tiến hành đo đạc, lập hồ sơ cấp đổi Giấy CNQSD đất trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng.

- Đến nay, theo số liệu thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã lập hồ sơ cấp đổi được 1.148 Giấy chứng nhận và đã bàn giao cho thị trấn Cửa Tùng 1.053 giấy chứng nhận. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với UBND thị trấn Cửa Tùng để được hướng dẫn giải quyết.

**2. Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại các thôn, khu phố.**

**Trả lời:**

Căn cứ quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố, thì hiện nay Chính phủ chưa quy định hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, khu phố. Vì vậy, phòng Nội vụ không có cơ sở để tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh xem xét.

**3. Đề nghị UBND huyện xem xét: Việc giao chỉ tiêu các khoản thu đối với các xã, thị trấn cần phải căn cứ trên tình hình thực tế để tạo điều kiện cho các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu, cần lấy kết quả của việc thảo luận dự toán để làm căn cứ xây dựng dự toán cho các đơn vị; bổ sung thêm kinh phí về các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh, chính sách xã hội và đặc biệt quan tâm đến các đơn vị sáp nhập.**

**Trả lời:**

Căn cứ Nghị quyết số 151/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025;

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ thu theo tỷ lệ phân cấp cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ thu của đơn vị thực hiện trong 3 năm liền kề, căn cứ tình hình thực hiện của địa phương, UBND huyện đã giao chỉ tiêu thu và phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm cho các xã, thị trấn theo định mức quy định tại Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi cho các xã, thị trấn năm 2023. Trong đó đã phân bổ kinh phí cho các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh, chính sách xã hội theo quy định. Do vậy đề nghị UBND thị trấn Cửa Tùng chủ động tạo nguồn thu khác để hỗ trợ thêm kinh phí thực hiện hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thảo luận dự toán đầu năm trên cơ sở định mức quy định phân cấp nguồn thu cũng như thực hiện nhiệm vụ chi được thực hiện theo quy định của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, đề nghị UBND thị trấn Cửa Tùng nghiên cứu các Nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

**IV. CỬ TRI THỊ TRẤN HỒ XÁ KIẾN NGHỊ**

***1. Đề nghị UBND huyện cải tạo và nâng cấp một số hạng mục tại Chợ Hồ Xá 3 tạo điều kiện cho bà con kinh doanh buôn bán.***

**Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đề nghị Ban quản lý Chợ phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ đấu giá cho thuê lô quây chợ Do, chợ Bến Quan để tạo nguồn thu ngân sách thực hiện công tác cải tạo và nâng cấp một số hạng mục tại Chợ Hồ Xá 3 theo kiến nghị của cử tri.

***2. Hiện nay hai công trình Nhà thiếu nhi huyện và Tường rào trụ sở Công an huyện (tại khu phố Hữu Nghị) đã xuống cấp, đề nghị UBND huyện tháo dỡ để đảm bảo an toàn.***

**Trả lời:**

Đối với nhà Thiếu nhi huyện, ngày 21/9/2023, UBND huyện đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị sử dụng thống nhất trình cấp có thẩm quyền xem xét tháo dỡ.

Đối với Trụ sở Công an huyện do công trình thuộc an ninh Quốc phòng, tài sản trên đất do Công an quản lý vì vậy UBND huyện sẽ có hướng đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.

**3. Đề nghị UBND huyện nên nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường Trần Phú kéo dài tới Khu phố 8, thị trấn Hồ Xá.**

**Trả lời:**

UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri. Tuy nhiên kinh phí đầu tư tuyến đường là rất lớn trong khi nguồn ngân sách huyện hạn chế. Đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư. Bên cạnh đó UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh lồng ghép vào các Chương trình, dự án của tỉnh.

**4. Đường Phạm Văn Đồng tại khu phố 5 đã khởi công từ năm 2022 nhưng tiến độ thi công chậm làm ảnh hưởng đến kinh doanh và đi lại của bà con. Đề nghị Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng cho Nhân dân.**

**Trả lời:**

Hiện tại đang còn vướng mặt bằng nên chưa thi công được và ngoài ra tiền đền bù GPMB tăng theo quy định mới của UBND tỉnh nên UBND huyện đang trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí để trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

**5. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng mật độ xe tải và xe ben qua lại hàng ngày rất nhiều làm ảnh hưởng đến ATGT của người dân và đường đã xuống cấp. Đề nghị UBND huyện có biện pháp giải quyết tránh làm ảnh hưởng đến mật ATGT trên địa bàn.**

**Trả lời:**

UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục vấn đề này. UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường huyện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

**6. Học sinh khu phố Lao Động được phân về trường THCS Lê Quý Đôn về mặt địa lý thì gần hơn nhưng việc đi học của các em rất nguy hiểm về an toàn giao thông. Vì vậy đề nghị phòng Giáo dục có phương án giải quyết để học sinh đi học được an toàn hơn.**

**Trả lời:**

Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Linh đang phối hợp chặt chẽ với Công an huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Bên cạnh đó thường xuyên chỉ đạo các trường tăng cường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung này thông qua các tiết học chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường học; phát huy hơn nữa vai trò của các nhà trường, cơ sở giáo dục, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học sinh với văn hoá giao thông” và tiếp tục triển khai, nhân rộng Mô hình “Công trường an toàn giao thông”... nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế và

làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Vào đầu năm học, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lực lượng CBGV, NV, học sinh trong toàn ngành.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên đã giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến CBGV, NV và học sinh.

Về lâu dài, sẽ huy động nguồn vốn quy hoạch, xây dựng đường nội thị kéo dài từ khu phố Lao Động đến khu phố 8 để học sinh đi học được thuận lợi hơn.

## **V. CỬ TRI XÃ TRUNG NAM KIẾN NGHỊ**

*1. Thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, hiện nay có rất nhiều dự án đầu tư cho các địa phương, hộ gia đình. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp sau khi kết thúc chu kỳ đầu tư chưa được thường xuyên quan tâm. Cử tri đề nghị huyện cần chú trọng thêm hoạt động này để đúc rút kinh nghiệm nhằm lựa chọn được các dự án chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp nhất với địa phương.*

### **Trả lời:**

Trong thời gian qua, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn, trong đó có rất nhiều dự án sản xuất nông nghiệp được đầu tư cho các địa phương, hộ gia đình. Đối với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư, Phòng NN&PTNT huyện thực hiện báo cáo tiến độ và hiệu quả các mô hình theo 2 kỳ báo cáo vào giữa năm (tháng 6) và cuối năm (tháng 11) về kết quả thực hiện lên cấp trên theo quy định.

Năm 2023, Phòng NN&PTNT huyện đã có báo cáo số 307/BC-PNN ngày 29/6/2023 về kết quả thực hiện các chương trình, dự án, mô hình hiệu quả trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2020-2023. Đối với nguồn vốn từ ngân sách huyện, theo từng giai đoạn, Hội đồng nhân dân huyện có tổ chức giám sát Phòng NN&PTNT về việc triển khai và kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp từ nguồn ngân sách huyện đầu tư trên địa bàn huyện, qua đó để có đánh giá tình hình, đúc rút kinh nghiệm đối với các mô hình chưa hiệu quả, giải pháp thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn huyện. Ngày 07/12/2022, Đoàn giám sát HĐND huyện đã có Báo cáo số 39/BC-HĐND-ĐGS về kết quả giám sát việc thực hiện một số dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã có đánh giá chung hiệu quả của các nhóm dự án tại thời điểm giám sát, cụ thể nêu rõ nhóm những dự án thành công, đạt hiệu quả kinh tế cao cần nhân rộng và nhóm Dự án chưa đạt hiệu quả kinh tế.

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri và trong thời gian tới sẽ chú trọng thêm hoạt động này để đúc rút kinh nghiệm nhằm lựa chọn được các dự án chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp nhất với địa phương.

**2. Hiện nay, thôn Mỹ Hội, xã Trung Nam có 3 tuyến đường trọng điểm nhưng đã xuống cấp và hẹp, trong khi vào mùa hè lượng người dân ở các địa phương khác về biển Vĩnh Thái nghỉ dưỡng rất nhiều và đi qua các tuyến đường này nên các tuyến đường không đảm bảo an toàn với lưu lượng phương tiện giao thông lớn như vậy, đề nghị huyện có giải pháp để tháo gỡ, để vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân.**

**Trả lời:**

UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đề nghị UBND xã Trung Nam đẩy mạnh công tác quy hoạch, bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình và trả lời để cử tri được biết./.

**Nơi nhận:**

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thành**